

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
KINH DOANH VINFAST

Số: 103 /2025/VFSX-CV

V/v: Đề xuất đồng hành Chuyển đổi xanh
cùng Bộ Công thương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh, Bộ Công thương

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (“Công ty VinFast”), một công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup, xin gửi tới Quý Cơ quan lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang là thách thức toàn cầu, tác động trực tiếp và gây tổn thất nặng nề đối với phát triển kinh tế, an sinh xã hội và an toàn tính mạng, sức khỏe của mỗi người dân, trong đó ô nhiễm không khí là một những mối đe dọa môi trường lớn nhất. Theo các nghiên cứu, khí thải độc hại từ ô tô, xe máy bao gồm CO², Nox và các hạt bụi mịn (PM2.5, PM10) không chỉ gây hại cho môi trường mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe con người, ảnh hưởng tới tất cả bộ phận của cơ thể từ não bộ, hô hấp, cho tới thai nhi đang phát triển trong bụng mẹ, là tác nhân gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm.

Hiện nay, Việt Nam xếp thứ 22 trong số 77 quốc gia có chất lượng không khí kém nhất trên toàn cầu, còn Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 12 trên thế giới. Theo thông kê của Tổ chức IQAir, nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Việt Nam vượt quá 6 lần so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Vì vậy, chiến lược **phát triển quốc gia gắn với chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường** là xu thế tất yếu không thể cưỡng lại. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP26 tháng 11/2021, Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng khí CO₂ bằng “0” vào năm 2050 (“Cam kết NetZero”).

Theo báo cáo của các chuyên gia, khoảng 70% lượng khí thải gây ô nhiễm không khí đến từ các phương tiện giao thông. Có thể thấy Cam kết NetZero chỉ có thể đạt được khi mỗi cá nhân, tổ chức cùng chung tay đồng lòng xanh hóa các phương tiện giao thông. Vì vậy, Chính phủ đã đặt nhiệm vụ trọng tâm vào việc tăng trưởng xanh bằng một loạt các Quyết định bao gồm:

- Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 Phê duyệt Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (“**Quyết định 1658**”);
- Quyết định số 882, ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030 (“**Quyết định 882**”);
- Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 Phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành Giao thông vận tải (“**Quyết định 876**”);

Với tầm quan trọng của việc xanh hóa giao thông, phát triển bền vững đã trở thành yếu tố bắt buộc, mới đây nhất, ngày 08/01/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có Kết luận số 08/TB-VPCP tại cuộc họp về Chính sách phát triển phương tiện giao thông xanh. Theo đó “**Chuyển đổi xanh nền kinh tế, chuyển đổi xanh phương tiện giao thông trong bối cảnh ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động giao thông đã trở nên bức xúc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân tại một số đô thị; việc chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng xanh có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giảm phát thải khí cacbon và khí mê-tan**”. Đồng thời Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ “**Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương xây dựng chính sách chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh tại địa phương; đặc**

biệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương ban hành chính sách để kiểm soát phương tiện giao thông, bảo vệ môi trường, có giải pháp kiểm soát phương tiện giao thông tại khu vực, địa bàn có mức ô nhiễm cao”.

Như vậy, để hướng tới phát triển bền vững, cần có những chọn lựa đúng đắn càng sớm càng tốt và hiện chúng ta đang ở thời điểm mang tính quyết định mấu chốt: lựa chọn đúng sẽ tránh được suy thoái môi trường và phí tổn để khắc phục hậu quả môi trường như nhiều quốc gia đã phải đối mặt. Theo đánh giá của các chuyên gia, nước ta đã bắt đầu bước vào giai đoạn “ô-tô hóa” – ô tô bắt đầu trở nên phổ cập đúng vào lúc này khi Thế giới bắt đầu cách mạng xe điện¹, do vậy đây là cơ hội then chốt, nếu Việt Nam có thể nắm lấy thì có thể tránh được việc sau này phải tìm cách chuyển đổi số xe xăng đang hoạt động rất lớn sang xe điện như nhiều nước đã và đang gặp phải (đặc biệt, người Việt lại đang có xu hướng không đổi ô tô trong nhiều năm). Với sự quyết liệt của Chính phủ trong định hướng kiến tạo tương lai không phát thải, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, chúng tôi tin rằng Quý Cơ quan sẽ tiên phong trong Chuyển đổi xanh, ưu tiên bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững cho đất nước.

Được thành lập năm 2017, VinFast là hãng xe điện duy nhất được tạo nên bằng khối óc và bàn tay người Việt, hiện có đầy đủ dải sản phẩm chất lượng đẳng cấp quốc tế. VinFast mở ra cơ hội sở hữu xe điện với chi phí phù hợp, vừa thân thiện với môi trường, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước, đồng thời, từng bước giành thế tự chủ và chủ động về công nghiệp ô tô, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia. Chỉ trong bảy năm thành lập, VinFast đã đưa ra thị trường **bảy dòng xe ô tô điện, bảy dòng xe máy, đạp điện, hai dòng xe buýt điện**, và đang tiếp tục phát triển thêm các dòng xe khác đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường, đa dạng các phân khúc với các mức giá linh hoạt. Bên cạnh đó, VinFast cũng có chính sách bảo hành vượt trội thể hiện sự cam kết về chất lượng và uy tín sản phẩm. Đặc biệt, để mang đến sự thuận tiện cho khách hàng, chúng tôi cũng đang nhanh chóng phát triển hệ thống trạm sạc với **150.000 trụ sạc trên tất cả các đường cao tốc và nội đô trên toàn quốc, đồng thời miễn phí sạc cho toàn bộ khách hàng VinFast tới 01/7/2027**.

Bằng Công văn này, chúng tôi trân trọng bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng Quý Cơ quan trong hành trình phát triển xanh. Chúng tôi đề xuất khởi xướng chiến dịch Chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông, với sự chung tay của VinFast, nhằm thúc đẩy các hành động khả thi có thể triển khai ngay như sau:

- a) Đối với các xe công vụ mua sắm mới: chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.
- b) Phát động chiến dịch sử dụng xe điện bao gồm mua, thuê và/hoặc dùng dịch vụ vận tải xe điện mạnh mẽ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế của Quý Cơ quan và các đơn vị trực thuộc Quý Cơ quan trong cuộc sống hàng ngày.
- c) Tạo điều kiện thuận lợi cho phép phát triển mạng lưới trạm sạc tại các địa điểm phù hợp, thuận tiện của Quý Cơ quan và các đơn vị trực thuộc Quý Cơ quan.

Chúng tôi cam kết luôn có các chính sách tốt nhất dành cho từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức để việc chuyển đổi xanh được thuận tiện nhất. Tại thời điểm này, VinFast sẵn sàng triển khai các chính sách ưu đãi đặc biệt tới Quý Cơ quan:

- Đối với xe mua sắm bằng ngân sách Nhà nước, chúng tôi xin dành ưu đãi giảm giá đặc biệt đối với sản phẩm ô tô điện, xe máy điện bên cạnh các chính sách ưu đãi bán lẻ hiện hành. Chúng tôi cũng sẵn sàng gửi xe lái thử tới Quý Cơ quan để các cán bộ phụ trách có thể trải nghiệm thực tế sự vượt trội của xe điện so với các loại xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

¹ (theo trang mạng của Bộ Công thương: <https://moit.gov.vn/tin-tuc/phan-trien-cong-nghiep/vai-tro-cua-nganh-cong-nghiep-o-to-doi-voi-nen-kinh-te-quoc-.html>).



- Đối với cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm bản thân, tư thân phụ mẫu, vợ/chồng/con cái và anh/chị/em ruột) thuộc biên chế của Quý Cơ quan và các đơn vị trực thuộc Quý Cơ quan có nhu cầu chuyển đổi sang sử dụng xe điện, chúng tôi cũng đặc biệt dành ưu đãi **giảm giá 3%** đối với các sản phẩm ô tô điện và xe máy điện, **không giới hạn số lượng. Ưu đãi này có giá trị tới hết 31/12/2025.**

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ông: Đỗ Quang Huy
Email: v.huydq11@vinfast.vn
Điện thoại: 0978 935 663

Ông: Trần Mạnh Hồng
Email: v.hongtm4@vinfast.vn
Điện thoại: 0989 359155

Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành mạnh mẽ của Quý Cơ quan với một thương hiệu thuần Việt đẳng cấp quốc tế trong công cuộc Chuyển Đổi Xanh toàn diện lĩnh vực giao thông vận tải, vì cộng đồng và xã hội, vì một tương lai xanh cho con em người Việt chúng ta, góp phần tạo nên một Việt Nam phát triển bền vững không phát thải.

Công ty VinFast xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST



LÊ THỊ THU THỦY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

